



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. ๐ ๕๖๗๒ ๘๐๒๙ ต่อ ๑๕๓

ที่ พช ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๙๐๒

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตให้เผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

เรื่องเดิม

ด้วยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเขาค้อ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบด้วย งบประมาณภาพรวมของโรงพยาบาลเขาค้อ โดยจำแนกรายหมวดออกเป็น ๑๖ หมวด แสดงเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภทและเปรียบเทียบกับ แผน Planfin ปี ๒๕๖๕ ที่ตั้งไว้ และรายการใช้จ่ายจริงแต่ละหมวด และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ ๕ องค์ประกอบตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในข้อกำหนดการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment) ในส่วนของ MOIT ๓ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS นั้น

ข้อพิจารณา

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเขาค้อ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครอบคลุมหมวดวัสดุและงบลงทุน รวม ๑๖ หมวด เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารรายงานที่แนบมาพร้อมกันนี้ จำนวน ๑ ฉบับ และขออนุญาตนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเขาค้อ และ Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS รับทราบต่อไป

ข้อเสนอ

๑.รับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโรงพยาบาลเขาค้อ

๒.อนุญาตให้เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของโรงพยาบาลเขาค้อ ขึ้นบนเว็บไซต์โรงพยาบาลเขาค้อ และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเขาค้อ

พระคุณยิ่ง


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย จักเป็น



(นายธনীช ดันหยงทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ/ลงนามแล้ว



(นายศุภสิทธิ์ สุชี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ